

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

โลก

IMF และผู้กำหนดนโยบายการคลังเตรียมพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่การขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลง และความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นนั้น การดำเนินนโยบายการคลังควรจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะซบเซาลง สร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ "ผู้ตัดสินใจด้านนโยบายการคลังควรคำนึงถึงอัตราหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น ความผันผวนทางการเงิน และความเสี่ยงขาดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ปรับเงินเฟ้อ" วิเตอร์ แกสพาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของ IMF ระบุในการแถลงข่าวการรายงาน Fiscal Monitor เมื่อวานนี้ ซึ่งรายงานดังกล่าวมีการรายงานทุกๆ 2 ปี นายแกสพาร์ระบุว่า "ระดับหนี้สาธารณะในทุกกลุ่มประเทศ เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเกิดวิกฤติการเงินโลก" IMF ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสำหรับปีนี้ลงสู่ 3.3% ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WEO) และเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงขาดลง "สำหรับประเทศส่วนใหญ่หนี้สิน สำนักงานด้านการคลังต้องเตรียมพร้อมต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือวิกฤติการเงินครั้งใหม่" นายแกสพาร์ระบุ และเสริมว่า ประเทศที่มีสถานการณ์เฉพาะนั้นมีความสำคัญมาก (อินโฟเควสท์)

สหรัฐ

รองประธาน.สหรัฐประสาณเสี่ยง"ทรัมป์" เรียกร้องเฟดลดอัตราดอกเบี้ย นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวว่า ถึงแม้เขามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่ง แต่เขาก็ยังคงสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ย "เมื่อคุณดูตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ก็ไม่พบว่าเศรษฐกิจเผชิญปัญหาเงินเฟ้อ" นายเพนซ์กล่าว ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของเฟด ที่ผ่านมา ปรธน.ทรัมป์มักเรียกร้องให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่นายแลร์รี คูโดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว ระบุว่า เฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% โดยทันที (อินโฟเควสท์)

"คูโดโลว์"เผยเชื่อมั่น"พาวเวล" คาดจะกลายเป็นประธานเฟดที่ดี นายแลร์รี คูโดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว ระบุว่า เขามีความเชื่อมั่นในตัวของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และเชื่อว่านายพาวเวลจะกลายเป็นประธานเฟดที่ดีก่อนหน้านั้น นายคูโดโลว์และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มักวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเฟดภายใต้การนำของนายพาวเวล โดยไม่เห็น

ด้วยต่อการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นายคูโดโลว์กล่าวว่า เฟดเป็นองค์กรอิสระ และรัฐบาลของปรธน.ทรัมป์ก็ต้องการให้เฟดยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป นอกจากนี้ นายคูโดโลว์ยังระบุว่า ทำเนียบขาวยังคงยืนยันให้การสนับสนุนนายแฮร์แมน เคน เป็นผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการเฟด โดยปรธน.ทรัมป์ต้องการให้นายเคนได้รับการอนุมัติในกระบวนการพิจารณาในวุฒิสภา แม้มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขา (อินโฟเควสท์)

ประธานเฟดนิวยอร์กชี้เศรษฐกิจสหรัฐแกร่ง เมื่อพิจารณาจากมุมมองนโยบายการเงิน นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในสถานะแข็งแกร่ง เมื่อพิจารณาจากมุมมองนโยบายการเงิน "เรากำลังเข้าใกล้การขยายตัวที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐ ขณะที่อัตราการว่างงานต่ำเป็นประวัติการณ์ และเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของเฟด" นายวิลเลียมส์กล่าว อย่างไรก็ตาม นายวิลเลียมส์ระบุว่า เฟดยังต้องทำงานต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นายวิลเลียมส์ยังกล่าวว่า เฟดนิวยอร์กจะนำเสนอรายงานวิจัยให้แก่หน่วยงานด้านการพัฒนาในชุมชน รวมทั้งผลักดันการแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่แพงเกินไปด้านค่าจ้าง และที่อยู่อาศัย (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานต่ำสุดรอบเกือบ 50 ปีในสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 196,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2512 จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 211,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ ลดลง 7,000 ราย สู่ระดับ 207,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2512 (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนี PPI พุ่งขึ้นมากสุดรอบ 5 เดือนในมี.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พุ่งขึ้น 0.6% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว หลังจากขยับขึ้น 0.1% ในเดือนก.พ. การพุ่งขึ้นของดัชนี PPI ได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงาน และอาหาร เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนมี.ค. หลังจากขยับขึ้น 1.9% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ย.2560 (อินโฟเควสท์)

EIA เผยยอดผลิตน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วทรงตัวที่ 12.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า ยอดการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐทรงตัวในสัปดาห์ ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 5 เม.ย. รายงานประจำสัปดาห์ของ EIA ระบุว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 12.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เท่ากับปริมาณการผลิตของสัปดาห์ก่อนหน้า และสูงกว่าระดับการผลิตเมื่อปีที่แล้ว 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ในรายงาน "Short-term Energy Outlook" EIA ประเมินว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐเดือนมี.ค.โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 12.1 ล้านบาร์เรล/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 300,000 บาร์เรล/วันจากระดับเดือนก.พ. (อินโฟเควสท์)

"ทรัมป์"เตรียมหารือผู้นำเกาหลีใต้จัดประชุมซัมมิตครั้งใหม่กับ"คิม จอง อึน" ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาและนายมูนแจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ จะหารือกันที่ท่าเรือเปียงฮวาในวันนี้เกี่ยวกับการจัดการประชุมสุดยอดครั้งใหม่ระหว่างเขาและนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า มีสิ่งดีๆ มากมายเกิดขึ้นจากการเจรจากับนายคิม จอง อึน แม้ว่าสหรัฐไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการจากการประชุมกับผู้นำเกาหลีเหนือ ปธน.ทรัมป์ยังกล่าวว่า มีความตึงเครียดใหญ่เกิดขึ้น ขณะที่เขาได้รู้จัก และให้ความเคารพต่อนายคิม จอง อึน (อินโฟเควสท์)

สหรัฐแจ้งอังกฤษ ขอส่งตัว"อัสซานจ์"พิจารณาคดีในสหรัฐ สหรัฐได้ทำเรื่องเพื่อขอให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากอังกฤษ ขณะที่นายจูเลียน อัสซานจ์ ผู้ร่วมก่อตั้งวิกิลีกส์ ได้ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมตัวที่สถานทูตเอกอัครราชทูตในกรุงลอนดอนวันนี้ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศดำเนินคดีอาญาต่อนายอัสซานจ์ โดยกล่าวหาว่าเขาได้สมรู้ร่วมคิดในการจารกรรมข้อมูลลับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐ "คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรณีที่นายอัสซานจ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจารกรรมข้อมูลลับ ซึ่งเป็นหนึ่งในครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ" กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุ นายอัสซานจ์ได้ร่วมกับเชลซี แมนนิง อดีตทหารสหรัฐ ในการถอดรหัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐ และทำการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อทำการเผยแพร่ในวิกิลีกส์ หากพบว่ามีความจริง นายอัสซานจ์จะถูกจำคุกไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ นายอัสซานจ์ได้ลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกอัครราชทูตในกรุงลอนดอนนานเกือบ 7 ปี เพื่อหลบเลี่ยงการถูกส่งตัวไปดำเนินคดีลงละเมิดทางเพศที่สวีเดน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 14.11 จุด วิตกกังโลกชะลอตัว, นักลงทุนจับตามลประกอบการ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ (11 เม.ย.) เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังชะลอการซื้อขายก่อนที่บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ของสหรัฐจะเปิดเผยผลประกอบการในวันศุกร์ ซึ่งรวมถึงเจฟเฟอร์สัน เซล

แอนด์ โค ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,143.05 จุด ลดลง 14.11 จุด หรือ -0.05% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,947.36 จุด ลดลง 16.88 จุด หรือ -0.21% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,888.32 จุด เพิ่มขึ้น 0.11 จุด หรือ +0.00% ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่างซบเซาเมื่อคืนนี้ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก หลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงสู่ระดับ 3.3% จากระดับ 3.5% พร้อมกับเตือนถึงความเสี่ยงที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีการทำข้อตกลง และผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้า หุ้นกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพร่วงลงอย่างหนัก หลังจากมีรายงานว่า วุฒิสมาชิกเบอร์นี แซนเดอร์ส จะนำเสนอร่างกฎหมาย "Medicare for All" หรือประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้สหภาพแรงงานไวต์เฮลธ์ โดยหุ้นยูนิเด็ดเฮลธ์ ซึ่งเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักมากในดัชนีดาวโจนส์ ดิ่งลง 4.3% หุ้นเมดโทรนิค ลดลง 1.2% หุ้นเอซีเอ เฮลธ์แคร์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ดิ่งลง 3.8% หุ้นชิคาโก คอร์ปอเรชัน ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของสหรัฐ ร่วงลง 2.5% หุ้นเซนเทเน คอร์ป ดิ่งลง 3.7% และหุ้นโมลินา เฮลธ์แคร์ ร่วงลง 2.5% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับข้อมูลศก.สหรัฐสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราเงินนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (11 เม.ย.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส ซึ่งรวมถึงจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานที่ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดรอบเกือบ 50 ปี และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่พุ่งขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 5 ปี ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.67 เยน จากระดับ 110.97 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 1.0036 ฟรังก์ จากระดับ 1.0025 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3380 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3323 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1255 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1270 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3056 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3082 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7118 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7165 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 196,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนค.ค.2512 และปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง \$1.03 หลัง IEA เตือนศก.โลกชะลอตัวจุดอุปสงค์น้ำมันดิบ สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (11 เม.ย.) หลังจากสำนักงาน

พลังงานสากล (IEA) เตือนว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการน้ำมันดิบ พร้อมระบุว่า ความต้องการน้ำมันของประเทศในกลุ่มองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) อาจลดลงในไตรมาสแรกปีนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ร่วงลง 1.03 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 63.58 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 90 เซนต์ หรือ 1.3% ปิดที่ 70.83 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง \$20.60 จากแรงขายทำกำไร, ดอลลาร์แข็งทุบตลาด สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (11 เม.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาทองคำปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 วันทำการ นอกจากนี้ สัญญาทองคำยังได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ Brexit สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 20.60 ดอลลาร์ หรือ 1.57% ปิดที่ 1,293.30 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 37.7 เซนต์ หรือ 2.47% ปิดที่ 14.867 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

สนง.สถิติเยอรมนีเผยอัตราเงินเฟ้อลดลงในเดือนมี.ค. เหตุราคาอาหารชะลอตัวลง สำนักงานสถิติเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวันนี้อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีซึ่งคำนวณตามมาตรฐานเงินเฟ้อของธนาคารกลางยุโรป (HICP) ลดลงในเดือนมี.ค. อันเป็นผลจากราคาอาหารที่ลดลง ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อเดือนมี.ค.ลดลงสู่ระดับ 1.4% ในเดือนมี.ค. จากระดับ 1.7% ในเดือนก.พ. เงินเฟ้อจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนเงินเฟ้อจากราคาอาหารลดลงสู่ระดับ 0.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมี.ค. จากระดับ 1.4% ในเดือนก.พ. หากไม่รวมราคาพลังงานและอาหารที่ผันผวน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับ EU ขยายเวลา Brexit ออกไปอีก 6 เดือน ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (11 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่สหภาพยุโรป (EU) อนุมัติให้อังกฤษเลื่อนกำหนดการถอนตัวออกจาก EU (Brexit) และตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางของยุโรปที่ระบุว่า จะสนับสนุนเศรษฐกิจยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.06% ปิดที่ 386.91 จุด ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,485.72 จุด เพิ่มขึ้น 35.84 จุด หรือ +0.66% และ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมัน ปิดที่ 11,935.20 จุด เพิ่มขึ้น 29.29 จุด หรือ +0.25% ขณะที่ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,417.95 จุด ลดลง 3.96 จุด หรือ

-0.05% ตลาดปรับตัวขึ้นขานรับข่าว EU อนุมัติให้อังกฤษขยายเวลา Brexit ออกไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. 2562 จากกำหนดเดิมในวันที่ 12 เม.ย. นี้ (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 23.81 จุด ขานรับ EU ไฟเขียวขยายเวลา Brexit ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อยในเมื่อวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลหลังจากกลุ่มผู้นำสหภาพยุโรป (EU) ได้เห็นชอบให้อังกฤษขยายเวลาการถอนตัวออกจาก EU (Brexit) ไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. สำนักข่าวเกียวโดรายงาน ว่า ดัชนีนิเกอิปิดบวก 23.81 จุด หรือ 0.11% แต่ที่ระดับ 21,711.38 จุด นายโคออดิโน ทาคิ ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์เมื่อคืนนี้ตามเวลาที่องกันว่า ผู้นำประเทศสมาชิก 27 ชาติ EU ได้เห็นชอบให้อังกฤษขยายเวลาการถอนตัวออกจาก EU ไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. ซึ่งนานกว่าที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ยื่นขอต่อ EU ก่อนหน้านี้น่าให้เลื่อนเวลา Brexit เป็น 30 มิ.ย. (อินโฟเควสท์)

จีน

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เชี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 1.60% หลังจีนเผยดัชนี CPI ดัชนีเชี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเมื่อวานนี้ร่วงลง ภายหลังจากที่จีนได้เปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเชี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วง 51.97 จุด หรือ 1.60% ปิดที่ 3,189.96 จุด สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในเมื่อวานนี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญปรับตัวขึ้น 2.3% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.ที่มีการขยายตัวเพียง 1.5% รายงานของ NBS ระบุว่า ราคาอาหารในเดือนมี.ค. ปรับตัวขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.ที่ขยับขึ้นเพียง 0.7% ขณะที่ราคาสินค้าอื่นนอกหมวดอาหาร เพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งสูงกว่าเดือนก.พ. อยู่ 0.1% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดร่วง 280.11 จุด นลท.วิตกเศรษฐกิจโลก ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลงในเมื่อวานนี้ ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้าและเศรษฐกิจโลก หลังสหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป (EU) ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 280.11 จุด หรือ 0.93% ปิดเมื่อวานนี้ที่ 29,839.45 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

เกาหลีใต้เผยยอด FDI Q1/62 ร่วง 35.7% เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานแห่งเกาหลีใต้ รายงานในวันนี้อัตราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเกาหลีใต้ ได้ปรับตัวลดลงในอัตราเลขหลักสิบในไตรมาสแรกของปีนี้

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกได้ชะลอตัวลง รายงานระบุว่า ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเกาหลีใต้ อยู่ที่ 3.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรก ร่วงลง 35.7% จากปีก่อนหน้านั้น สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สถิติที่ปรับตัวลงอย่างมากนี้เกิดขึ้นหลังเศรษฐกิจโลกร่วงลงอย่างหนัก จนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน นอกจากนี้ ยอด FDI ยังปรับตัวลดลง เพราะผลประโยชน์ทางภาษีสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่มีผลสูงสุด 7 ปีนั้น ได้สิ้นสุดลงเมื่อปีที่ผ่านมานี้ แม้ยอด FDI ปรับตัวลดลง แต่ชาวต่างชาติได้ขยายการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเกาหลีในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มดี เช่น แบตเตอรี่ทุติยภูมิและเทคโนโลยีโทรคมนาคมยุคใหม่ เมื่อแยกตามพื้นที่แล้ว ยอดการลงทุนโดยตรงจากสหภาพยุโรป (EU) ร่วงลง 47.3% จากปีก่อนหน้า และ 990 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ส่วนยอด FDI จากญี่ปุ่นและสหรัฐปรับตัวลดลง 31% และ 78.7% ตามลำดับ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดบวกจากคำสั่งซื้อทำตลาด นักลงทุนจับตาเลือกตั้ง ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวขึ้นในเมื่อวานนี้ โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อในช่วงทำตลาดขณะที่นักลงทุนจับตาคำสั่งซื้อเลือกตั้งทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 38,607.01 จุด เพิ่มขึ้น 21.66 จุด หรือ 0.06% หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นนำตลาดเมื่อวานนี้ อินเดียเปิดคูหาในเมื่อวานนี้ สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีชาวอินเดียผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งราว 900 ล้านคนจะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ การเลือกตั้งดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 7 ช่วงภายในเวลา 6 สัปดาห์ โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 19 พ.ค. และจะมีการทราบผลการเลือกตั้งในวันที่ 23 พ.ค. อินเดียเริ่มเปิดคูหาเลือกตั้งในเวลา 07.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มใช้สิทธิลงคะแนนเสียงก่อน ผลการสำรวจพบว่า พรรคบีเจพีของนาย Narendra Modi นายกรัฐมนตรีอินเดีย และพรรคพันธมิตรจะกวาดที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 279 ที่นั่ง จากทั้งหมด 543 ที่นั่ง ขณะที่พรรคคองเกรส ซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน และพรรคพันธมิตร จะได้ 149 ที่นั่ง ส่วนพรรคอื่นๆในภูมิภาคจะได้ 115 ที่นั่ง (อินโฟเควสท์)

ไทย

กต. มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเพื่อจัดสรรจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ หลังพบหลักเกณฑ์การคำนวณตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ในวันนี้ กกต.ได้พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีได้ ตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ ที่ประชุม กกต.แล้วมีความเห็นว่าการที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 91 พรรคสาม กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณและการคิดอัตราส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 โดยมาตรา 128 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไว้ ซึ่งสำนักงาน กกต.ได้เสนอผลการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต่อ กกต.ตามแนวทางของคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ได้จัดทำวิธีการคำนวณในชั้นพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญ ปรกฏว่า การคำนวณดังกล่าวมีพรรคการเมืองหลายพรรคมีจำนวนสมาชิก ส.ส.ที่จะพึงมีได้ในเบื้องต้นต่ำกว่าหนึ่งคน แต่เมื่อคำนวณต่อไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 128 (5) แล้ว พรรคการเมืองที่มีผลการคำนวณจำนวน ส.ส.จะพึงมีได้ในเบื้องต้นต่ำกว่าหนึ่งคนดังกล่าวสามารถได้รับการจัดสรรจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคน (อินโฟเควสท์)

สรรพสามิต เล็งเปิดพิกัดภาษีใหม่จ่อเก็บภาษีเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ หวังสร้างความเป็นธรรมไม่ล้าหลังกับภาษีนํ้าอัดลม นายพรช อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า หลังจากผู้ผลิตเบียร์ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด เป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์นั้น กรมฯ อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขอเปิดพิกัดภาษีใหม่สำหรับเก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์แอลกอฮอล์ 0% โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีและป้องกันไม่ให้นักต้มยำกุ้งหลบเลี่ยงภาษีเบียร์แอลกอฮอล์ 0% เพิ่มมากขึ้น แม้จะไม่มีแอลกอฮอล์ก็ตาม ปัจจุบันเบียร์แอลกอฮอล์ 0% มีขายในท้องตลาดหลายยี่ห้อ ราคาตั้งแต่กระป๋องละ 39-99 บาทขึ้นอยู่กับปริมาณ แต่การเก็บภาษีใช้ฐานเดียวกับนํ้าอัดลม ที่มีอัตราภาษีประมาณ 14% ของราคาขายปลีก ซึ่งคิดเป็นเนื้อภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 5-12 บาท/กระป๋องเท่านั้น แต่การจะเก็บ

ภาษีเบียร์แอลกอฮอล์ 0% ในฐานะภาษีเดียวกับเบียร์ทั่วไปก็ทำไม่ได้ เพราะไม่เข้าเกณฑ์ ดังนั้นจึงมาคิดว่าจำเป็นจะต้องมีการออกพิกัดภาษีใหม่ให้ครอบคลุมสินค้ากลุ่มนี้ โดยอัตราภาษีจะต่ำกว่าเบียร์ปกติ แต่สูงกว่าเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงหลังสงกรานต์ "การขอเปิดพิกัดใหม่เพื่อจัดเก็บภาษีเบียร์แอลกอฮอล์ 0% นี้ จำเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเป็นการเก็บภาษีสำหรับเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมที่ต่ำกว่า 0.5% ซึ่งเครื่องดื่มในลักษณะดังกล่าวไม่ได้มีเพียงเบียร์แอลกอฮอล์ 0% เท่านั้น แต่ยังมีสินค้าประเภทอื่น ๆ เช่น ยาบางประเภท อาทิ ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย ก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย ดังนั้นจึงต้องพิจารณาว่าหากมีการออกพิกัดเพื่อเก็บภาษีสินค้าในส่วนนี้จะมีผลกระทบอย่างไร" นายพร กล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 3.04 จุด แรงขายทำกำไรระยะสั้น ก่อนหยุดสงกรานต์ตักคืน-ไร้ปัจจัยใหม่หนุน SET ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,659.09 จุด ลดลง 3.04 จุด (-0.18%) มูลค่าการซื้อขาย 40,713.07 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงรับแรงขายทำกำไรก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวสงกรานต์ และไร้ปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน อีกทั้งชะลอการลงทุนหลังไอเอ็มเอฟปรับลดคาดการณ์ GDP โลก ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวลดลงกันทั้งบวก-ลบ แนวโน้มวันนี้ตลาดฯอาจยังซึมจากแรงกดดันของแรงขายต่อเนื่อง ให้แนวต้าน 1,665 จุด แนวรับ 1,650 จุดตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,659.09 จุด ลดลง 3.04 จุด (-0.18%) มูลค่าการซื้อขาย 40,713.07 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,662.53 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,656.33 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้ เพิ่มขึ้น 510 หลักทรัพย์ ลดลง 673 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 537 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: เมื่อวานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 126,895 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำเมื่อวานนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 126,895 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 48,263 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 15,272 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,112 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปีที่ 2.11% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% ภาพรวมของตลาดในเมื่อวานนี้ Yield Curve แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ NET OUTFLOW 1,122 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,112 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 10 ล้านบาท สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 76 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.78/80 แกว่งแคบจากช่วงเช้า ตลาดไร้ปัจจัยสำคัญใหม่ มองกรอบวันนี้ 31.70-31.90 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 31.78/80 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.77/79 บาท/ดอลลาร์ เมื่อวานนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เนื่องจากการทำธุรกรรมเบาบาง เพราะใกล้ช่วงหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับไม่มีปัจจัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทมากนัก เป็นเพียงการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไปของสหรัฐฯ ในคืนนี้ "เมื่อวานนี้บาทเคลื่อนไหวแคบๆ เพราะธุรกรรมค่อนข้างเบาบาง ใกล้จะหยุดยาว ปัจจัยก็ไม่ค่อยมีอะไรมา" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.70-31.90 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมี.ค. จีน
- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนมี.ค. จีน
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. อียู
- ราคานำเข้าและส่งออกเดือนมี.ค. สหรัฐ
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 8					As of 12-Apr-19							
	Release	Actual	Cons.	Prior	11-Apr-19	Chg	%Chg.					
US	Factory Orders	Feb	-0.5%	-0.5%	0.1%	SET	1,659.09	-3.04	-0.18%			
	Factory Orders Ex Trans	Feb	0.3%	--	-0.2%	SET50	1,105.48	-3.33	-0.30%			
	Durable Goods Orders	Feb F	-1.6%	-1.6%	-1.6%	SET100	2,435.43	-6.42	-0.26%			
	Cap Goods Orders Nondef Ex Air	Feb F	-0.1%	--	-0.1%	MAI	363.43	-0.47	-0.13%			
JP	BoP Current Account Balance	Feb	¥2676.8b	¥2633.5b	¥600.4b	Institution Net Position	-810.19					
	BoP Current Account Adjusted	Feb P	¥1957.6b	¥1920.9b	¥1833.0b	Proprietary Net Position	786.48					
	Trade Balance BoP Basis	Feb P	¥489.2b	¥591.3b	¥964.8b	Foreign Net Position	76.97					
	Consumer Confidence Index	Mar	40.5	4150.0%	4150.0%	Individual Net Position	-810.19					
						Total Trading Value	33,450.67					
Tuesday 9					Major Indices							
	Release	Actual	Cons.	Prior	11-Apr-19	Chg	%Chg.					
					Dow Jones	26,143.05	-14.11	-0.05%				
					S&P 500	2,888.32	+0.11	+0.00%				
					Nasdaq	7,947.36	-16.88	-0.21%				
					STOXX Europe 50	3,365.00	+15.00	+0.45%				
					FTSE 100							
					DAX	11,935.20	+29.29	+0.25%				
					Nikkei 225	21,711.38	+23.81	+0.11%				
					Shanghai Composite	3,189.96	-51.97	-1.60%				
					Hang Seng	29,839.45	-280.11	-0.93%				
					KOSPI	2,224.44	+0.05	+0.00%				
					BES Sensex	38,607.01	+21.66	+0.06%				
					Jakarta Composite	6,410.17	-68.16	-1.05%				
					Philippines Composite	7,961.52	+5.72	+0.07%				
					Ho Chi Minh	985.95	+4.04	+0.41%				
Wednesday 10					Crude Commodities							
	Release	Actual	Cons.	Prior	11-Apr-19	Chg	%Chg.					
US	CPI MoM	Mar	0.4%	0.4%	0.2%	WTI (\$/bbl)	63.69	-0.75	-1.16%			
	CPI Ex Food and Energy MoM	Mar	0.1%	0.2%	0.1%	Dubai (\$/bbl)	69.70	-0.69	-0.98%			
	CPI YoY	Mar	1.9%	1.8%	1.5%	Brent (\$/bbl)	70.95	-0.61	-0.85%			
	CPI Ex Food and Energy YoY	Mar	2.0%	2.1%	2.1%	NYMEX (\$/bbl)	63.58	-1.03	-1.59%			
	Real Avg Hourly Earning YoY	Mar	1.30%	--	1.9%	COMEX Gold	1,309.10	+5.60	+0.43%			
	Real Avg Weekly Earnings YoY	Mar	1.30%	--	1.6%	Batic Dry Index	728.00	-6.00	-0.82%			
EU	ECB Main Refinancing Rate	10-Apr	0.00%	0.0%	0.0%							
	ECB Marginal Lending Facility	10-Apr	0.25%	0.3%	0.3%							
	ECB Deposit Facility Rate	10-Apr	-0.4%	-0.4%	-0.4%							
JP	PPI YoY	Mar	1.3%	1.0%	0.8%							
	PPI MoM	Mar	0.3%	0.2%	0.2%							
	Core Machine Orders MoM	Feb	1.8%	2.8%	-5.4%							
	Core Machine Orders YoY	Feb	-5.5%	-4.6%	-2.9%							
	Machine Tool Orders YoY	Mar P	-28.5%	--	-29.3%							
Thursday 11					Exchange Rate							
	Release	Actual	Cons.	Prior	11-Apr-19	10-Apr-19	%Chg.					
US	PPI Final Demand MoM	Mar	0.6%	0.3%	0.1%	USD/THB	31.86	31.74	+0.38%			
	PPI Ex Food and Energy MoM	Mar	0.3%	0.2%	0.1%	EUR/USD	1.1255	1.1273	-0.16%			
	PPI Final Demand YoY	Mar	2.2%	1.9%	1.9%	USD/JPY	111.65	110.95	+0.63%			
	PPI Ex Food and Energy YoY	Mar	2.4%	2.4%	2.5%	GBP/USD	1.3053	1.3084	-0.24%			
	Initial Jobless Claims	6-Apr	196k	210k	202k	USD/CHY	6.7094	6.7150	-0.08%			
	Continuing Claims	30-Mar	1713k	1735k	1717k	USD/KRW	1,140.96	1,136.94	+0.35%			
JP	Japan Buying Foreign Bonds	5-Apr	¥1753.4b	--	¥1243.5b	Dollar Index	97.165	96.913	+0.26%			
	Japan Buying Foreign Stocks	5-Apr	¥103.8b	--	¥61.5b							
	Foreign Buying Japan Bonds	5-Apr	¥873.9b	--	¥1570.6b							
	Foreign Buying Japan Stocks	5-Apr	¥1463.7b	--	¥438.7b							
CH	CPI YoY	Mar	2.3%	2.3%	1.5%							
	PPI YoY	Mar	0.4%	0.4%	0.1%							
Friday 12					Thai Bond Market							
	Release	Actual	Cons.	Prior	11-Apr-19	10-Apr-19	%Chg.					
US	Import Price Index MoM	Mar	--	0.4%	0.6%	Total Return Index	282.49	282.45	+0.01%			
	Export Price Index MoM	Mar	--	0.2%	0.6%	Outright/ Cash Trading	126,895.30	68,739.17	+84.60%			
	U. of Mich. Sentiment	Apr P	--	98.1	98.4	Bond Yield						
	U. of Mich. Current Conditions	Apr P	--	--	113.3	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	
	U. of Mich. Expectations	Apr P	--	--	88.8	1.6200	1.6939	1.7566	1.7969	1.7982	1.8784	
EU	Industrial Production SA MoM	Feb	--	-0.5%	1.4%	Change (bps)	-0.36	-0.10	+0.03	+0.02	+0.87	+0.78
	Industrial Production WDA YoY	Feb	--	-0.9%	-1.1%		5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
CH	Exports YoY	Mar	--	6.4%	-20.7%	2.1059	2.2951	2.5133	2.8399	3.0576	3.2780	
	Trade Balance	Mar	--	\$8.10b	\$4.12b	+0.88	+0.20	+0.52	-0.22	-1.48	-0.35	
	Imports YoY	Mar	--	0.2%	-5.2%							
	Foreign Reserves	5-Apr	--	--	\$212.2b							
	Forward Contracts	5-Apr	--	--	\$32.6b							
					US Bond Market							
	Release	Actual	Cons.	Prior	11-Apr-19	10-Apr-19	%Chg.					
					3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y		
					2.43	2.35	2.30	2.31	2.51	2.94		
					Change (bps)	+0.00	+4.00	+3.00	+3.00	+3.00	+4.00	

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาของรายงานฉบับนี้